

CHỊ TRƯỞNG BAN ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI YÊU QUÝ

“Đam mê, nhiệt huyết và biết thu phục nhân tài”

Đó là câu trả lời của Đội trưởng đội văn nghệ Công ty truyền tải điện 1 khi tôi thắc mắc và hỏi rằng: Bí quyết nào mà chị Hoa “túm gáy” được anh chàng có giọng ca vàng và “ngang như cua” Hoàng Việt Cường đem hết khả năng nhiệt tình dẫn dắt đội văn nghệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao đến như vậy?



Hai chương trình Văn nghệ được dàn dựng luyện tập trong thời gian ngắn phục vụ chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp (Tổng Công ty và Tập đoàn) được đánh giá cao để lại ấn tượng tốt trong lòng người thưởng thức. Trong đó chị Nguyễn Thanh Hoa - Phó Chánh văn phòng; Trưởng Ban nữ công Công ty truyền tải điện 1 người trực tiếp phụ trách, Hoàng Việt Cường là Đội trưởng.

Sở dĩ tôi nói thế là vì một thời tôi cũng đã từng dẫn dắt đội Văn nghệ mà Cường là “lính” của tôi. Tuổi trẻ và lại có tài thì không thể nói là không có “tật”. Với một người có tính cách “tự do” để đưa vào khuôn khổ và có tính kỷ luật, tính tập thể là rất khó. Người cảm hóa được anh tài không ai khác chính là chị Trưởng ban nữ công nhiệt tình, gương mẫu, có kinh nghiệm tổ chức, vận động quần chúng và được mọi người yêu mến, cấp trên tin nhiệm Nguyễn Thanh Hoa. Chị đã biết khơi dậy thế mạnh của từng người, định hướng cho các thành viên của Đội văn nghệ niềm

đam mê, nhiệt huyết và có trách nhiệm với hoạt động phong trào và gọi là “bà bầu” mát tay thì quả cũng không sai, những diễn viên không chuyên được ghi nhận bằng giải thưởng cao của các cấp, mỗi kỳ Hội diễn văn nghệ được nói vui là mùa Công ty thu hoạch “Vàng, Bạc” (Huy chương Vàng, Huy chương Bạc).



Cũng bằng sự cảm mến ấy, bạn Nguyễn Kiều Hương - Cán bộ Công đoàn công ty, thành viên của đội văn nghệ cũng đã nói về chị: Chị ấy là người quán xuyến công việc rất tốt. Khi được giao nhiệm vụ phụ trách Đội văn nghệ, chị ấy đã làm việc quên ăn quên ngủ, Một mình lên ý tưởng, sắp xếp các tiết mục sao cho có tính kết nối đến việc đi tìm thầy luyện tập chương trình. Không chỉ thế chị còn quan tâm sâu sát đến cuộc sống ăn ở sinh hoạt anh chị em trong đội. Điều đó đã làm nên sự thành công trên cả tuyệt vời.

Trên đây chỉ mới chỉ là câu chuyện nhỏ về việc tổ chức phong trào Văn hóa văn nghệ của chị đủ để chúng ta nhìn thấy một con người đam mê, nhiệt huyết với công việc, tài năng và biết thu phục lòng người bằng chính những việc làm gương mẫu, bằng tấm lòng yêu thương chân tình của một người phụ nữ nhân hậu. Và điều đó đã tạo nên sự tin tưởng đồng lòng, đoàn kết cùng nhau thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Người cán bộ phụ nữ năng động sáng tạo và có trái tim nhân hậu

Tôi dám cá rằng: ai có khó khăn đến với chị thế nào cũng được giúp đỡ mà không hề bị từ chối. Không tin thì hãy cứ thử mà xem. Hãy cứ nhìn cách chị cư xử với chị em đồng nghiệp thì biết. Không ít các bạn trẻ thường dành cho chị cách gọi thân tình âu yếm: ma ma, U ơi. Cứ “ngọt lịm sừn” đến nỗi tôi đã nhầm là con ruột của chị. Sự gần gũi như ruột thịt ấy đã giúp chị lắng nghe được những tâm sự sâu kín của chị em để đưa ra những lời khuyên chân thành, giúp giải tỏa được mọi thắc mắc, giúp chị em an tâm công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc.



Chương trình áo ấm cho em tại trường Bảo Toàn – Bảo Lạc – Cao Bằng

Với vai trò của một Trưởng ban nữ công chị luôn chủ động phối hợp với các cấp liên quan giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ. Chị luôn trăn trở để thay đổi phương thức hoạt động như: sân khấu hóa các chuyên đề về bình đẳng giới, giúp chị em tìm hiểu Pháp luật bằng những hình thức tổ chức các hội thi, những cuộc tọa đàm giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về nuôi dạy con cái, về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn hạnh phúc gia đình, hoạt động văn hóa văn nghệ. Hướng dẫn, giúp chị em phụ nữ biết yêu bản thân mình hơn, nỗ lực thay đổi bản thân và truyền cảm hứng cho người phụ nữ khác. Những việc làm đó của chị đã tạo hiệu ứng tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cũng nhờ đó mà khi chị phát động phong trào thiện nguyện vì trẻ em nghèo vùng cao đã được 100% chị em trong toàn Công ty tham gia nhiệt tình ủng hộ. Ngoài giờ làm việc chị em tự tay đan những chiếc mũ len khăn ấm đóng góp vào những chuyến xe từ thiện đem đến trẻ em nghèo vùng cao những món quà thiết thực. Cho đến nay phong trào đó đã trở nên hoạt động thường niên của chị em phụ nữ Công ty Truyền tải điện 1.

Những việc làm của chị đã góp phần không nhỏ trong phong trào thi đua của đơn vị. Và chị đã vinh dự được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Bằng khen về công tác nữ công và phụ nữ hai giỏi.



Có những điều vĩ đại, được tạo nên nhờ bàn tay những con người vĩ đại, mang lợi ích to lớn đến cho cộng đồng và nhờ đó, nó được vinh danh. Cũng có những điều vĩ đại, được xây đắp bởi những con người bình thường, nhỏ bé, và dù nó không làm thay

đổi cả một xã hội, một đất nước nhưng nó đã tạo ra những ý nghĩa sâu sắc cho cuộc sống ngày thêm tươi đẹp hơn. Câu chuyện nhỏ của tôi chưa đủ để tạo nên bức chân dung hoàn hảo về chị nhưng tôi đã gửi gắm cả tất cả sự cảm mến, nể phục người cán bộ nữ công ấy. Chị đã gìn giữ được truyền thống và phát huy mạnh mẽ tính cách của người phụ nữ Truyền tải điện khát khao cống hiến và luôn muốn vươn lên khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới. Trau dồi vẻ đẹp bên trong để tỏa sáng bên ngoài theo cách riêng của mình. Và tôi tin chị, sẽ luôn thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả được giao./.

Tác giả: Nguyễn Thục Hiền

Căn bộ nghỉ hưu, Công ty Truyền tải điện 1

Điện thoại: 0938258695

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1



EVN NPT
PTC1
Truyền niềm tin

BÀI DỰ THI
"VẺ ĐẸP PHỤ NỮ EVN"

Tác giả: Nguyễn Thục Hiền

Đơn vị công tác: Cán bộ hưu trí Công ty Truyền tải điện 1

Điện thoại: 0938258695

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

